

## **Thành phố Giang Môn, Quảng Đông, Trung Quốc thực hiện bảo vệ sinh thái, xây dựng đô thị xanh**

Con người và thiên nhiên hài hòa phát triển, sẽ giúp nền kinh tế và xã hội phát triển và phù hợp với sự phát triển của môi trường sinh thái. Cùng với việc nền kinh tế xã hội không ngừng phát triển và tiến bộ, đa số người dân đều có những nhu cầu ngày càng cao đối với chất lượng của môi trường sống. Thành phố Giang Môn là một trong những thành phố điển hình đề ra mục tiêu xây dựng thành phố sinh thái quốc gia, và đề xuất này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía quần chúng nhân dân.

Trong quá trình xây dựng đô thị sinh thái, ngoài việc mở rộng phủ xanh, tăng cường bảo vệ môi trường, còn phải khai thác nguồn tài nguyên tiềm ẩn còn nằm trong khu vực, như vậy mới có thể đạt được sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, đồng thời nguồn tài nguyên được đưa vào sử dụng hợp lý sẽ giúp cho kinh tế xã hội phát triển bền vững. Đây cũng là phương hướng và mục tiêu để phát triển đô thị hóa.

### **I. Thiết lập khái niệm GDP xanh, xây dựng đô thị sinh thái phát triển bền vững**

“GDP xanh” là “lực cứng” để phát triển đô thị, tối ưu hóa tốc độ phát triển và giảm thiểu mức tiêu thụ tài nguyên. Để nâng cao “GDP xanh”, cần tập trung thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp sinh thái, công nghiệp sinh thái... đi theo con đường phát triển bền vững.

Phát triển nông nghiệp sinh thái. Thành phố Giang Môn đã tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp xanh làm phương hướng điều chỉnh cơ cấu nông nghiệp và nâng cao tỷ lệ các sản phẩm nông nghiệp xanh trong nông nghiệp. Thông qua việc thúc đẩy tiêu chuẩn hóa sản xuất nông nghiệp, tăng cường phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, thực phẩm xanh, việc tăng cường đầu tư khoa học vào ngành nông nghiệp và đầu tư vốn cũng là việc làm cần thực hiện, đồng thời, còn nâng cao tỷ lệ hàng hóa và tỷ lệ chế biến sản phẩm nông nghiệp, nâng cao lực cạnh tranh cho ngành nông nghiệp.

Phát triển sinh thái công nghiệp. Thành phố Giang Môn đã chọn con đường tiết kiệm nguồn tài nguyên để phát triển mô hình công nghiệp hóa. Dựa vào các nguyên tắc giảm mức tiêu thụ, tái sử dụng, tài nguyên hóa, tuân thủ sự phát triển và thực hiện tiết kiệm ở mức tối đa, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện tiết

kiệm năng lượng sử dụng, tiết kiệm tài nguyên nước và áp dụng các kỹ thuật mới để bảo vệ môi trường, thực hiện sản xuất sạch, phát triển kinh tế tuần hoàn. Kiểm soát được tình hình ô nhiễm ngay từ đầu nguồn sản xuất công nghiệp cho đến toàn quá trình sản xuất, sử dụng các công nghệ cao, các công nghệ tiên tiến, phù hợp và “công nghệ xanh” để cải tạo dây chuyền công nghiệp truyền thống. Hướng dẫn các doanh nghiệp tập hợp các công nghệ mới, đưa vào sử dụng, mở rộng dây chuyền công nghiệp, thúc đẩy và bố trí dây chuyền sản xuất công nghiệp hợp lý, xây dựng hệ thống công nghiệp sinh thái trong đô thị.

## **II. Thiết lập khái niệm về năng lực cạnh tranh, xây dựng đô thị sinh thái xanh**

Thành phố Giang Môn được xây dựng tại vị trí rất đặc biệt, là một thành phố sơn thủy hữu tình, có môi trường sống phù hợp với người dân, rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi, thư giãn. Chính quyền thành phố luôn thúc đẩy công tác xây dựng và phát triển thành phố, đồng thời cũng chú trọng tới công tác xử lý về môi trường. Trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thành phố luôn đưa công tác bảo vệ sinh thái lên vị trí quan trọng hàng đầu, nỗ lực tạo ra môi trường sống phù hợp nhất với người dân, để xây dựng và phát triển đô thị sinh thái xanh. Việc thúc đẩy kinh tế và môi trường sinh thái hài hòa phát triển, sẽ giúp người dân được hưởng nhiều lợi ích.

Màu xanh chính là sức sống của đô thị và cũng là biểu tượng năng lực cạnh tranh của đô thị đó. Để có thể duy trì và luôn nâng cao sức sống và biểu tượng năng lực cạnh tranh của đô thị, thành phố Giang Môn đã phát huy việc tận dụng tối đa vào non nước mà thiên nhiên ban tặng, lợi thế của môi trường xanh, khai thác triệt để các yếu tố sinh thái đô thị, thực hiện một loạt các công trình “non xanh, nước biếc, trời xanh, đất xanh”, các công trình “xanh, sạch, sáng, đẹp”, thực hiện xây dựng và xử lý sinh thái trong đô thị một cách toàn diện, làm nổi bật những nét đặc sắc của non nước trong đô thị, kết hợp xây dựng các điểm (tiểu khu), các tuyến (đường giao thông), bề mặt (công viên), phủ xanh ở khắp mọi nơi. Tận dụng vào cảnh quan non nước trong đô thị, thu hút khách du lịch các nơi về tham quan, từ đó sẽ thúc đẩy ngành bất động sản và ngành du lịch cùng phát triển. Ngoài ra, còn thúc đẩy mô hình tăng trưởng kinh tế truyền thống chuyển đổi thành nền kinh tế xanh, không ngừng nâng cao lực cạnh tranh của đô thị.

## **III. Thiết lập khái niệm lấy con người làm gốc, xây dựng đô thị sinh thái nhân văn**

Sau khi cơ sở hạ tầng của một thành phố trở thành biểu tượng của sự phồn hoa và nhộn nhịp, bước tiếp theo cần làm là nâng cao phẩm chất văn hóa và quan niệm về giá trị đô thị, tạo ra môi trường sống tốt, bồi dưỡng tinh thần nhân văn... tiếp đến

“Quyền lực mềm của đô thị” sẽ từng bước trở thành sự lựa chọn tất yếu để phát triển đô thị bền vững và hài hòa với xã hội. Đây là tiềm năng để phát triển thành phố, tăng cường sức mạnh toàn diện và thu hút nguồn lực hợp tác, đầu tư từ nước ngoài.

Thành phố Giang Môn đã tạo ra một thành phố nhân văn đặc biệt, luôn tăng cường sự gắn kết, tăng cường sức mạnh quyền lực mềm của đô thị. Thông qua nền khoa học hiện đại, Chính quyền đã không ngừng điều chỉnh, nâng cao và hoàn thiện hệ thống quản lý. Chính việc làm này đã hỗ trợ rất nhiều trong việc xây dựng các thị trấn mới trong khu vực, từ đó thúc đẩy việc xây dựng vật chất, tinh thần, chính trị cùng tiến bộ. Đối với công việc về mặt chính trị, cần khám phá, đồng thời, thiết lập ý thức, phương pháp để quản lý đô thị hiện đại, từng bước xây dựng các quy định pháp luật, hệ thống thông tin quản lý đô thị và cơ chế vận hành, mục đích cuối cùng là để tạo ra đô thị sinh thái nhân văn.

Tích cực xây dựng đô thị sinh thái, hình thành một môi trường sống tốt cho người dân, sẽ giúp cho văn hóa và kinh tế cùng tiến bộ và phát triển, con người với thiên nhiên cùng hài hòa, cuối cùng là hình thành “ngành công nghiệp xanh”, từ đó cuộc sống của người dân sẽ được cải thiện, thành phố phát triển mạnh hơn, xây dựng thành phố Giang Môn thành một đô thị sinh thái, có điều kiện thuận lợi để phát triển và là đô thị có môi trường sống tốt cho người dân.

**Sở Nhà ở - Xây dựng Đô thị & Nông thôn thành phố Giang Môn**  
*Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đô thị và Nông thôn Trung Quốc số 12/2013*  
**ND: Bích Ngọc**